

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC FESTIVAL CỦA ITALIA CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO CHÚNG TA?

Diễm Thị Thanh Hải
Học viện Tài chính.

Trento - thành phố nơi tổ chức festival, không có quá 100 nghìn dân nhưng đã trưng bày được những nét đặc trưng văn hóa của mình. Với hơn 15 nghìn lượt khách du lịch mỗi năm, thành phố hiện đang đứng thứ 5 tại Italia về lượng khách du lịch.

• Đại học tổng hợp Trento đã có truyền thống đấu tranh chống các cuộc chiến tranh phi nhân đạo trên thế giới. Vào những năm 60 thế kỷ 20, sinh viên khoa Xã hội đã biểu tình chống chiến tranh tại Việt Nam, dẫn đầu trong phong trào biểu tình chống chiến tranh Việt Nam tại Italia. Trường có 7 khoa với hơn 15.000 sinh viên đang theo học. Đến thăm thành phố, bạn sẽ được thăm lâu đài Buonconsiglio và những ngôi nhà có những bức tranh vẽ trên tường vẫn được lưu lại đến tận bây giờ từ thế kỉ thứ 15.

Festival Kinh tế lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 29/05/2008 đến ngày 02/06/2008 tại thành phố Trento (Italia) vừa kết thúc thành công tốt đẹp và đã thu hút được sự chú ý rất sâu sắc từ các quan chức chính phủ Italia cũng như các nhà kinh tế trong và ngoài Italia.

Thành công lần thứ nhất năm 2006 với chủ đề “Giàu và Nghèo”, tiếp theo là “Vốn con người và vốn xã hội” năm 2007 và năm nay với chủ đề “Thị trường và Dân chủ”, festival đã được đông đảo các nhà kinh tế Italia và nước ngoài cũng như các nhà xã hội học, các chính trị gia, các chuyên gia về lĩnh vực truyền thông và các doanh nhân đến tham dự.

Ý tưởng một festival về kinh tế nhằm đưa các kiến thức về các vấn đề kinh tế đang nổi cộm và có nhiều sự quan tâm đến với đông đảo các đối tượng khác nhau trong dân chúng được Đại học Tổng hợp Trento kết hợp các cơ quan có chức năng tổ chức đã mang lại những thành công ngoài dự kiến. Festival được tổ chức bằng rất nhiều hình thức khác nhau như: hội thảo chuyên đề, các khu trưng bày toàn thành phố với các hoạt động của các nhóm làm việc khác nhau, sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia kinh tế và của tất cả những ai quan tâm đến các khía cạnh của kinh tế nằm trong chủ đề của festival. Ngoài các hoạt động chuyên đề, thành phố còn gắn vào đây các hoạt động

văn hóa nghệ thuật và thành phố Trento - một thành phố nằm dưới thung lũng của những dãy núi huyền thoại Bắc Ý- trong những ngày này đã trở thành một ngày hội thực sự cho tất cả mọi người ở tất cả mọi lứa tuổi, với sự tham gia đông đảo của mọi người dân.

Với khẩu hiệu **“Kinh tế được giải thích cho tất cả mọi người”**, festival đã và đang được tổ chức hàng năm cứ vào dịp hè tại thành phố Trento nhỏ bé này.

Đồng chủ tịch ban tổ chức về mặt khoa học của festival, giáo sư Đại học Kinh tế nổi tiếng Bocconi Tito Boeri đã tóm gọn mục tiêu của festival là: “Quảng bá về một hình ảnh Italia khác với hình ảnh mà người ta đã quá tập trung vào cuộc bầu cử vừa qua và quên đi những gì đang xảy ra ngoài kia như những gì đang xảy ra ngoài kia như Trung Quốc và Tibet”. “Mối liên hệ giữa thị trường và dân chủ”, Boeri nói tiếp, “sẽ tiến dần đến nhiều biên giới khác nhau mà bắt đầu từ thế giới của các doanh nghiệp, tiến dọc theo sống lưng của mối quan hệ giữa sự tham gia và quyết định chính trị, giữa thông tin và quyền lực kinh tế, để kết thúc bằng một sợi dây kép nối hệ thống sản xuất và tiêu dùng”.

Festival không chỉ đơn giản là một tập hợp của các cuộc hội thảo khoa học mà còn là một cơ hội mở rộng cho tất cả. Ở đó các sự kiện này nối tiếp các sự kiện khác và với các không gian được tổ chức với một giới hạn nhằm tạo điều kiện cho sự tiếp xúc gần gũi hơn giữa các nhà khoa học và đông đảo

quần chúng quan tâm đến chủ đề thuyết trình.

Theo thống kê của IPSOS, năm 2007 hơn 68% số lượng người đến tham dự đã phát biểu rằng họ đến với festival vì họ quan tâm không chỉ đến chủ đề kinh tế mà còn vì những chủ đề mà festival đề cập đến là những chủ đề rất nóng bỏng của xã hội hiện tại.

Từ những kinh nghiệm của festival kinh tế tại thành phố này, thiết nghĩ tại sao ta không thể tổ chức một festival tương tự tại Hà Nội? Hoặc đơn giản hơn, ở một quy mô nhỏ hơn, tại sao ta không thể thử nghiệm trước ở quy mô một trường đại học? Chúng ta cũng có thể tổ chức một ngày hội về kinh tế như thế, với một quy mô nhỏ hơn, có sự tham gia của các khoa trong trường và của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam về những chủ đề kinh tế nóng bỏng hiện nay, nhằm tìm ra giải pháp cho bài toán về sự phát triển kinh tế bền vững.

Mong rằng, với sự quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên, của các nhà đầu tư, của các tổ chức trong và ngoài nước, những ngày hội như vậy về một chủ đề chuyên môn sẽ dần là những cơ hội cọ sát và tạo điều kiện cho chúng ta mở rộng cửa, hội nhập được với sự phát triển của thế giới mà không bị tan trước sức mạnh của toàn cầu hóa.

Tài liệu tham khảo

Bài tổng hợp từ
<http://www.festivaleconomia.it/>